

สพป.ปัตตานี เขต 3 จัดประชุมนิเทศนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2562

● นำเสนอเมื่อ 19 ก.ค. 2562

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมนิเทศนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2562 โดยมีนางมาเรียม หมัดตานี คณะกรรมการจัดการประชุมนิเทศนักเรียน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนายมะยูนัน มามะ วิทยากรอิสระด้านจิตวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรียนยังไว ให้เป็นเด็กเก่ง”

เงินอุดหนุน "ภูมิทายาท" เป็นโครงการที่ สพฐ. ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม มีความประพฤติดี เรียนดี มีความสามารถพิเศษ หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน "ภูมิทายาท" จำนวน 838 ทุน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นเงินอุดหนุนไม่ต่อเนื่อง จัดสรรให้ครั้งเดียวโดยไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีถัดไป จำนวน 187 รายๆ ละ 5,000 บาท กลุ่มที่สอง เงินอุดหนุนต่อเนื่อง จัดสรรให้ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับ ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 148 รายๆ ละ 1,000 บาท ทุนต่อเนื่องระดับ ป.3-4 จำนวน 343 รายๆ ละ 2,000 บาท และทุนต่อเนื่องระดับมัธยมศึกษา จำนวน 160 ราย ม.1 จำนวน 34 รายๆ ละ 10,000 บาท ม.2 จำนวน 92 รายๆ ละ 10,000 บาท และ ม.3 จำนวน 34 รายๆ ละ 10,000 บาท โดยมีผู้รับการประชุมนิเทศเงินอุดหนุนภูมิทายาทในครั้งนี้ จำนวน 54 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 คน ครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จำนวน 20 คน



นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวว่า เงินอุดหนุน "ภูมิทายาท" มุ่งเน้นให้นักเรียนในครอบครัวที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม มีความประพฤติดี เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับ การดำเนินการจะเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานที่ สพฐ. กำหนด มีระบบการกำกับ ดูแล และติดตามนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษา รวมทั้งพร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนทุนทุกคนได้ศึกษาจนจบหลักสูตรการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน และขอให้นักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนทุกคน มีความมุ่งมั่นอดทน ตั้งใจศึกษาหาความรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียน ให้จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความมุ่งหวังของตนเองต่อไป

มนทิดา แวซอเหาะ นักประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3 ภาพ/ข่าว